

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
XÃ TỊNH AN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-UBND

Tịnh An, ngày 03 tháng 10 năm 2024

**BÁO CÁO**

**05 năm về việc thực hiện Kết luận số 65/KT-TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới**

**I. TÌNH HÌNH CHUNG**

Xã Tịnh An có địa giới hành chính nằm về phía Đông Bắc, cách Trung tâm thành phố Quảng Ngãi khoảng 4 km; có diện tích đất tự nhiên 865,3 ha; tiếp giáp với các xã như sau: Phía Đông giáp xã Nghĩa Dũng, xã Tịnh Long; Phía Tây giáp phường Trương Quang Trọng, xã Tịnh Ấn Đông; Phía Nam giáp phường Nghĩa Chánh, xã Nghĩa Đông, phường Lê Hồng Phong; Phía Bắc giáp xã Tịnh Châu. Toàn xã có 2.466 hộ (10.388 khẩu), dân tộc kinh chiếm 100% dân số của xã. Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố và Đảng ủy xã, công tác phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể xã về công tác dân tộc, đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Hầu hết nhân dân ở địa phương có ý thức tự lực, tự cường, cần cù trong lao động nhờ đó đời sống kinh tế có nhiều thay đổi, ngoài sản xuất nông nghiệp người dân còn tập trung mở các ngành nghề khác, đầu tư kinh doanh các loại hình dịch vụ, đã thu hút nhiều lao động góp phần giảm nghèo tạo việc làm tại địa phương, đồng thời góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội góp phần giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn.

Xã không có dân tộc thiểu số nên trình độ văn hóa, nhận thức của người dân được nâng cao, việc nắm bắt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được kịp thời và không có khó khăn gì trong việc tổ chức thực hiện công tác dân tộc, công tác dân vận ở địa phương.

**II. KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO**

**1. Kết quả công tác tuyên truyền, quán triệt và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện**

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và giáo dục phù hợp làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về những thành tựu kinh tế - xã hội của xã; củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước; phát huy truyền thống đại đoàn kết các dân tộc, ý thức tự lực, tự cường, phấn đấu vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thường xuyên cập nhật, cung cấp, phổ biến trên các phương tiện thông tin

đại chúng kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, thành phố về công tác dân tộc; không ngừng nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị địa phương.

## **2. Công tác phối hợp thực hiện công tác dân tộc, công tác dân vận của các cấp, các ngành**

Thường xuyên tuyên truyền để nâng nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tổ chức trong hệ thống chính trị về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới. Chú trọng phổ biến, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về dân tộc và công tác dân tộc đến với các dân tộc thiểu số.

## **3. Công tác kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện**

Cấp ủy, chính quyền tại các địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các năm bắt tình hình đời sống nhân dân và tổ chức thực hiện tốt công tác dân tộc, chính sách dân tộc, quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần, hộ có hoàn cảnh khó khăn được đảm bảo thực hiện chu đáo, tạo sự an tâm và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

## **III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỦ TRƯỞNG, CHÍNH SÁCH**

### **1. Kết quả đầu tư hỗ trợ phát triển kinh tế**

Công tác giáo dục, đào tạo nghề, hướng nghiệp cho người lao động, việc thực hiện chính sách vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế hộ gia đình được tích cực tuyên truyền thực hiện. Đa phần người dân trên địa bàn trong độ tuổi lao động và là lao động phổ thông đã tự tìm việc làm ổn định. Hệ thống trường học và cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học được tiếp tục đầu tư; Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh nhân dân, an toàn thực phẩm tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện.

## **IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

Không có kiến nghị, đề xuất

Trên đây là báo cáo 05 năm về việc thực hiện Kết luận số 65/KT-TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới của UBND xã Tịnh An./.

### **Nơi nhận:**

- Văn phòng HĐND & UBND TP. Quảng Ngãi;
- CT, PCT (VX) UBND xã;
- Lưu VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Kim Trọng**

